

KHU DU LỊCH LUNG CỘT CẦU

Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu tọa lạc tại quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km; đã được UBND thành phố công nhận điểm du lịch cấp thành phố và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp ĐBSCL.

Khu du lịch Lung Cột Cầu thuộc huyện Phong Điền gần đây nổi lên như một hiện tượng du lịch sinh thái lý thú, thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm, nhất là khách du lịch trẻ, năng động, hoạt bát, thích khám phá...

Tại đây, ngoài cảnh quan sông nước, tum ăn uống còn có vườn trái cây quanh năm cho quả, nhiều trò chơi dân gian, tát mương bắt cá, chèo xuồng, đi cầu khỉ, đu dây qua sông, đào củ, hái quả, tự tay làm bếp. Các món ăn tại khu du lịch này được thực hiện công phu với hàng trăm món dân dã, rất ri Nam bộ, được nhiều du khách đánh giá cao và nhiều đài truyền hình đến tuyên truyền ẩm thực phương Nam.

Ông Nguyễn Phạm Hoàng Việt, Giám đốc Khu du lịch Lung Cột Cầu cho biết, sắp tới sẽ đầu tư mạnh hướng về cội nguồn, sinh thái, cho khách trải nghiệm thực tế một ngày làm nông dân với chiếc áo bà ba, khăn rằn quần cỏ, lội mương bắt cá, bơi xuồng hái rau, quả; trèo cây hái trái, đào đất thu hoạch củ mì, củ lùn.

Văn hóa Óc Eo xuất hiện từ thế kỷ I đến thế kỷ VII và là nền văn hóa cổ được hình thành, phát triển tại Nam Bộ Việt Nam. Văn hóa Óc Eo gắn với sự tồn tại của vương quốc cổ xưa Phù Nam - một vương hùng mạnh tại Đông Nam Á. Khu Lung Cột Cầu ở Cần Thơ là di chỉ văn hóa của vương quốc Phù Nam và nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng. Người dân từng tình cờ phát hiện được những mảnh sành sứ, tượng đá, mảnh vàng thuộc niên đại Óc Eo. Từ năm 1990 đến nay, có rất nhiều đoàn khảo cổ đã ghé thăm địa danh này để tiến hành thăm dò, khai quật. Các chuyên gia đã xác định rằng dưới nền đất phù sa của khu du lịch có dấu tích của cư dân Phù Nam cổ sinh sống cách đây hơn 1.500 năm. Ghé thăm nơi này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về nền văn hóa cổ này qua lời kể của những người dân nhiệt tình, chất phác tại đây.

Khám phá các trò chơi dân gian là trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ nếu bạn đi du lịch miền Tây Nam Bộ. Tại khu du lịch sinh thái này, bạn sẽ được tham gia các trò chơi mang nét đặc trưng của vùng sông nước như đua xuồng, đi cầu dây, tát mương bắt cá, đi cầu tre không tay vịn, đạp xe trên cầu khỉ, kéo co... Những trò chơi vui nhộn này tưởng chừng đơn giản nhưng lại yêu cầu tinh đồng đội rất cao.

Nếu bạn đam mê khám phá du lịch miệt vườn thì ngoài vườn trái cây Ba Cống Cần Thơ, bạn có thể ghé thăm ngay khu miệt vườn tại *Lung Cột Cầu*. Vườn trái cây Cần Thơ này được bao phủ bởi phần lớn là măng cụt và sầu riêng. Trong vườn còn có bòn bon, nhãn, xoài, chôm chôm và rất nhiều loại hoa quả thơm ngon khác.

Ngoài tham quan vườn trái cây sai trĩu quả, bạn sẽ được check-in “sống ảo” siêu xinh với background xanh tươi này. Đừng quên thưởng thức những trái cây chín mọng vừa được hái tại vườn này. Đặc biệt, tại miệt vườn, bạn còn được thử sức làm một người nông dân thực thụ khi cùng nhau tát mương bắt cá, đào đất thu hoạch củ mì, củ lùn hay bơi xuồng hái rau...